

## บรรณาธิการแถลง

วารสารพฤติกรรมศาสตร์ เป็นเวทีส่งเสริมให้นักวิชาการได้นำเสนอผลงานทางวิชาการ โดยเฉพาะผลงานทางด้านพฤติกรรมศาสตร์ ที่มีเป้าหมายนำองค์ความรู้ ทางพฤติกรรมศาสตร์ มาใช้ในการพัฒนาบุคคลและสังคมเพื่อนำไปสู่คุณภาพชีวิตของบุคคลอย่างยั่งยืน และในฉบับนี้มีผลงานนักวิชาการได้รับการตีพิมพ์จำนวน 7 เรื่อง

เริ่มจากเรื่องแรก เป็นเรื่องการวิเคราะห์หัตถิพลปฏิสัมพันธ์ด้วยตัวแปรแฝงซึ่งเป็นบทความวิชาการเกี่ยวกับโมเดลสมการ เชิงโครงสร้างที่มีการวิเคราะห์ผลปฏิสัมพันธ์ด้วยตัวแปรแฝงจากตัวแปรสังเกตที่มีค่าต่อเนื่อง เรื่องที่ 2 การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม : จากแนวคิดสู่แนวทางการปฏิบัติ เป็นบทความวิชาการที่ประมวลแนวคิดในกลุ่มต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ เรื่องที่ 3 เป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพที่ศึกษากับนักการเมืองในประเด็นทางจริยธรรม ซึ่งนักการเมืองได้รับถ่ายทอดมาจากสถาบันต่าง ๆ เช่นสถาบันครอบครัว สถาบันศาสนา เป็นต้น เรื่องที่ 4 เป็นงานวิจัยเกี่ยวกับพฤติกรรมตามบทบาทของนักเรียนวิทยาศาสตร์โดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์สมการเชิงโครงสร้าง รวมทั้งวิเคราะห์เนื้อหาจากการสนทนากลุ่ม ซึ่งเป็นประโยชน์สำหรับการเตรียมกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ที่เป็นปัญหาของประเทศในขณะนี้ เรื่องที่ 5 เป็นงานวิจัยปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมที่สนใจรูปแบบการป้องกันโรคไข้เลือดออก ในชุมชนแห่งหนึ่งในจังหวัดชุมพร เรื่องที่ 6 เป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพ ที่ต้องการทำความเข้าใจถึงความหมาย รูปแบบ และปัจจัยของความรุนแรงที่เด็กและเยาวชนถูกระทำ ซึ่งเป็นมุมมองอีกด้านหนึ่งของปัญหาเกี่ยวกับความรุนแรงของเด็กและเยาวชน และเรื่องที่ 7 เป็นเรื่องการส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพของนักศึกษาของมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งในภาคใต้ โดยศึกษาปัจจัยนำปัจจัยเอื้อ และปัจจัยเสริมที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพ เช่น การรับประทานอาหาร การออกกำลังกาย เป็นต้น บทความทั้ง 7 เรื่องนี้ น่าจะเป็นประโยชน์สำหรับผู้อ่าน ทุก ๆ ท่านที่สนใจติดตามงานด้านการวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์

วารสารฉบับนี้ได้รับความอนุเคราะห์ จากทั้งผู้ประเมินบทความ(Peer reviewers) ผู้เขียนบทความที่มีการแก้ไขงานจนสำเร็จด้วยดี จึงขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ และขอขอบคุณคณะผู้บริหาร บุคลากร และนิสิตสถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ทุกท่านที่มีส่วนช่วยทำให้วารสารเล่มนี้สำเร็จตามวัตถุประสงค์

บรรณาธิการ

มกราคม 2554